

ที่ อว ๖๕๐๑.๐๒๐๑/ว ๘๕๘

เรียน นายกสภามหาวิทยาลัยอธิการบดี รองอธิการบดีทุกฝ่าย ผู้ช่วยอธิการบดีทุกท่าน คณะ สถาบัน
สำนัก กอง วิทยาเขต และหัวหน้าส่วนงานหรือเทียบเท่าในระดับคณะ
เพื่อโปรดทราบ

ส.ค.

(นางสุกัญญา มณีเจริญ)

ผู้อำนวยการกองกลาง

๕ กรกฎาคม ๒๕๖๔



ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
เรื่อง แนวปฏิบัติสำหรับการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรตลอดระยะเวลาที่จัดการศึกษา

เพื่อให้การบริหารงานทางวิชาการด้านการบริหารจัดการหลักสูตรของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ การเป็นอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรตลอดระยะเวลาที่จัดการศึกษา และการรับทราบหลักสูตรของสำนักงาน ปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เป็นไปด้วยความเรียบร้อย

อาศัยอำนาจตามความในข้อ ๕ วรรคสองแห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๕๙ ประกอบกับข้อ ๕ วรรคสองแห่งข้อบังคับ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๕๙ และโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการวิชาการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในการประชุมครั้งที่ ๙/๒๕๖๓ เมื่อวันที่จันทร์ที่ ๕ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ จึงให้กำหนดแนวปฏิบัติสำหรับการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบ หลักสูตรตลอดระยะเวลาที่จัดการศึกษา ดังนี้

๑. เกิดเหตุสุดวิสัยเนื่องจากเสียชีวิต หรือเจ็บป่วย หรือลาออก หรือกรณีได้รับอนุมัติให้ลาศึกษา หรือลาเขียนตำรา

๒. อาจารย์ขาดคุณสมบัติการเป็นอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ทำให้เกิดความเสียหายต่อการ บริหารหลักสูตรในภาพรวมของมหาวิทยาลัย เช่น ผลงานทางวิชาการไม่เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับ ปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๘ ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๘ และข้อบังคับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ว่าด้วยด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาของมหาวิทยาลัย เกษตรศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๕๙

๓. อาจารย์ที่กำลังจะเกษียณอายุงาน คณะควรมีแผนอัตรากำลังทดแทนที่ชัดเจน โดยขอให้ คณะพิจารณาความจำเป็นในการบรรจุรายชื่ออาจารย์ที่กำลังจะเกษียณอายุงานก่อนถึงรอบการปรับปรุงหลักสูตร ในรอบถัดไป (๕ ปี) ไว้ในหลักสูตรด้วย ทั้งนี้ อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรควรมีอายุงานคงเหลือไม่น้อยกว่า ๒ ปี หากหลักสูตรมีความประสงค์จะบรรจุรายชื่ออาจารย์ที่กำลังจะเกษียณอายุงาน และมีอายุงานคงเหลือไม่น้อยกว่า ๒ ปี จะต้องเป็นผู้รับผิดชอบหลักสูตรครบถ้วนก่อน จึงจะสามารถเพิ่มเติมรายชื่อบรรจุอาจารย์ที่มีอายุงานน้อยกว่า ๒ ปีได้ ทั้งนี้ เพื่อเป็นการบริหารความเสี่ยงและทำให้อัตรากำลังของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรเป็นไปตามเกณฑ์ มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา กรณีที่หลักสูตรมีความจำเป็นนอกเหนือจากนี้ ขอให้ชี้แจงต่อคณบดีเจ้าสังกัด หลักสูตร และเสนอรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการพิจารณาเป็นรายกรณี

๔. การเสนอขอเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรจากหลักสูตรหนึ่งไปยังอีกหลักสูตร หนึ่ง คณะจะต้องดำเนินการเสนอรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการโดยคณะกรรมการการศึกษา มหาวิทยาลัย เกษตรศาสตร์ จะชะลอการพิจารณาหากหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกันยังไม่ได้เสนอมาพิจารณาในคราวเดียวกัน โดยที่ประชุมคณะกรรมการการศึกษา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จะพิจารณาถึงเหตุผลความจำเป็นในการเสนอ ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรเป็นรายกรณี

๕. การเสนอขออนุมัติเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร สามารถดำเนินการได้
ปีการศึกษาละ ๑ ครั้งเท่านั้น โดยหลักสูตรระดับปริญญาตรีให้เสนอเรื่องถึงรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ สำหรับ
หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาให้เสนอต่อคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย ภายในวันสุดท้ายของการเรียนการสอน
ของภาคการศึกษาที่ ๑ ของปีการศึกษานั้น

ทั้งนี้ ตั้งแต่ภาคปลาย ปีการศึกษา ๒๕๖๓ เป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่ ๓๐ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๔



(นายจรงค์ Wachirathirathorn)

อธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์



บันทึกข้อความ

กองกลาง
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
รับที่ 7349
วันที่ ๒ ก.ค. ๒๕๖๔
เวลา 14.45 น.

ส่วนงาน สำนักงานกฎหมาย สำนักงานอธิการบดี โทร. ๐-๒๙๔๒-๘๒๐๐-๔๕ ต่อ ๖๔๔๐๓๔

ที่ _____ วันที่ ๒ กรกฎาคม ๒๕๖๔

เรื่อง แจ้งเวียนเอกสารทางระบบหนังสือเวียน (e-office)

๑) เรียน ผู้อำนวยการกองกลาง

เพื่อโปรดแจ้งเวียนประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง แนวปฏิบัติสำหรับการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรตลอดระยะเวลาที่จัดการศึกษา ประกาศ ณ วันที่ ๓๐ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๔ ตามเอกสารแนบนี้

(นายฉัตรชัย จรุงพงษ์)
ผู้อำนวยการสำนักงานกฎหมาย

๒) เวียนผ่านระบบ

ส.ก.
- ๒ ก.ค. ๒๕๖๔